

Số: /BC-TTr

Vĩnh Phúc, ngày tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả công tác thanh tra Quý I
và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu Quý II năm 2020

Thực hiện Văn bản số 319/TTCP-KHTH ngày 03/3/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo công tác Quý I năm 2020. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2020 như sau:

Phần thứ nhất

**KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,
TỔ CÁO VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG**

I. CÔNG TÁC THANH TRA

Thực hiện Kế hoạch thanh tra được Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan nhà nước phê duyệt. Quý I năm 2020 toàn ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã thực hiện triển khai thanh tra, kiểm tra toàn diện trên các lĩnh vực, như: quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, y tế, giáo dục, GTVT, khoa học công nghệ... công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt, nhất là các vụ việc đông người phức tạp, kéo dài, các vụ việc nổi cộm, bức xúc; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả cụ thể như sau:

1. Về thanh tra hành chính

Quý I năm 2020, toàn ngành đã triển khai 16 cuộc thanh tra, tại 43 đơn vị; ban hành 06 kết luận. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 1.534,8 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 67,5 triệu đồng, kiến nghị loại khỏi giá trị quyết toán 1.467,3 triệu đồng. Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 03 cuộc thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2019 chuyển sang, hiện nay đang trong thời gian xây dựng dự thảo kết luận thanh tra; Thanh tra huyện, sở ngành triển khai 13 cuộc thanh tra thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng.

2. Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Các sở, ngành triển khai 102 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.421 tổ chức và cá nhân; ban hành 140 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 549,9 triệu đồng, đã thu 318,7 triệu đồng. Các cuộc thanh tra,

kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, an toàn giao thông vận tải, các hoạt động dịch vụ văn hóa, y tế, thông tin và truyền thông, an toàn thực phẩm...

3. Về công tác đơn đốc, xử lý sau thanh tra

Toàn ngành đã tiến hành kiểm tra, đơn đốc việc thực hiện 11 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra; thu hồi 283,7 triệu đồng và còn phải đơn đốc thu hồi 6.968 triệu đồng tồn từ năm 2019 trở về trước.

II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO

1. Tiếp công dân

Trong quý, các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp (*tỉnh, huyện, xã*) tiếp 1518 lượt công dân. Trong đó, cấp tỉnh tiếp 205 lượt, cấp huyện tiếp 488 lượt, cấp xã tiếp 725 lượt; có 06 đoàn đông người (từ 05 người trở lên) đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ. Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; chế độ chính sách xã hội, văn hóa xã hội...

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Toàn tỉnh nhận 750 lượt đơn thư (*tăng 8,5% so với cùng kỳ*), cấp tỉnh nhận: 264 lượt đơn, chiếm tỷ lệ 35,2%; cấp huyện nhận: 198 lượt đơn, chiếm tỷ lệ 26,4%; cấp xã nhận: 288 lượt đơn, tỷ lệ 38,4%. Trong 750 lượt đơn thư có 453 đơn đủ điều kiện xử lý, gồm: Khiếu nại 34 lượt đơn, tỷ lệ 7,5%; Tố cáo 43 lượt đơn, tỷ lệ 9,5%; loại khác (*kiến nghị, đề nghị, phản ánh*) 376 lượt đơn, tỷ lệ 83%.

Trong tổng số 453 lượt đơn thư đủ điều kiện xử lý, có 321 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, còn lại 132 lượt đơn thư trùng lặp.

Toàn tỉnh đã xem xét có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 267/321 vụ việc, tỷ lệ 83,2 %, trong đó: Khiếu nại 08/13 vụ việc, tỷ lệ 61,5%; Tố cáo 14/18 vụ việc, tỷ lệ 77,8%; Kiến nghị, phản ánh 245/290 vụ việc, tỷ lệ 84,5%.

- Trong tổng số 08 vụ việc khiếu nại đã giải quyết: khiếu nại đúng 01 vụ việc, tỷ lệ 12,5 %; có đúng, có sai: 02 vụ việc, tỷ lệ 25 %; sai: 05 vụ việc, tỷ lệ 62,5 %.

- Trong tổng số 14 vụ việc tố cáo đã giải quyết: có đúng, có sai: 04 vụ việc, tỷ lệ 28,6 %; sai: 10 vụ việc, tỷ lệ 71,4 %.

4. Về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Phúc. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác và UBND các huyện, thành phố tăng cường rà soát, có 51 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài để chỉ đạo giải quyết, trong đó (tỉnh 13 vụ việc; huyện, thành phố 38 vụ việc). Thanh tra tỉnh đã tham mưu Tổ công tác nhiều giải pháp để chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Hiện nay đã giải quyết xong theo thẩm quyền 29/51 vụ việc, còn 22 vụ việc đang giải quyết. Trong tháng 2,3 năm 2020, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, sở, ngành tiến hành rà soát lập danh sách trên địa bàn tỉnh hiện có 66 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài có ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông thôn. Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, sở, ngành xem xét giải quyết từng vụ việc nhằm ổn định tình hình phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt; ngay từ đầu năm Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch để mở các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, tuy nhiên, dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh nên Thanh tra tỉnh chưa tổ chức mở các lớp tuyên truyền theo kế hoạch đề ra.

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

a. Quý I năm 2020, các cấp, các ngành đã ban hành 32 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch để triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về luật phòng, chống tham nhũng.

b. Về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

- Về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Việc xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh chủ động xây dựng, ban hành quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, từ đó việc chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản, mua sắm tài sản đã được cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng định mức, tiêu chuẩn quy định.

- Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng: Trong dịp tết Canh Tý năm 2020 không có đơn thư tố cáo, tố giác, kiến nghị, phản ánh vi phạm trong việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định.

- Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ 2020, thực hiện kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, thực thi công vụ năm 2020 đối với cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền quản lý. Đoàn đã kiểm tra 01 đơn vị và kiểm tra sau tết nguyên đán về việc cán bộ, công chức, viên chức không đi lễ, hội trong giờ hành chính và việc sử dụng xe công theo quy định tại Khu di tích danh thắng Tây Thiên huyện Tam Đảo.

- Về chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCCVC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 27 trường hợp, qua đó góp phần phòng ngừa, hạn chế tham nhũng.

- Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập: Tỉnh Vĩnh Phúc chưa thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập, đang chờ Chính phủ ban hành Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

2. Về phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng

Quý I năm 2020, Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện và khởi tố 01 vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại xã Quang Yên – Sông Lô làm hồ sơ khống đối với 2.555m² đất để bồi thường cho các hộ không có đất thực tế bị thu hồi.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG THỂ CHẾ, XÂY DỰNG NGÀNH

1. Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

1. Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-Tg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và văn bản; Văn bản bản số 1970/TTCP-KHTH ngày 31/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020. Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định; hướng dẫn Thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành xây dựng dự thảo Kế hoạch thanh tra và tổ chức xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp;

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo Tổng kết thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Tham gia, tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Chủ động triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, như: xây dựng phần mềm số hóa trong công tác quản lý hồ sơ thanh tra, giải quyết KNTC; tăng cường trang bị phần cứng cho các xã phường, thị trấn, sở ngành để triển khai hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ và phần mềm quản lý giải quyết KNTC của Thanh tra tỉnh đi vào hoạt động ổn định; trình UBND tỉnh chủ trương xây dựng phần mềm xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra và quản lý tài sản tài sản.

2. Công tác xây dựng lực lượng

Căn cứ Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và công tác thanh tra viên; Quyết định số 89/QĐ-TTCP ngày 26/02/2020 của Thanh tra Chính phủ phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2020. Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh bổ nhiệm ngạch thanh tra viên chính đạt kết quả qua kỳ thi nâng ngạch do Thanh tra Chính phủ tổ chức cho 28 công chức và bổ nhiệm ngạch thanh tra viên, chuyển ngạch từ chuyên viên chính sang thanh tra viên chính cho 23 công chức.

3. Công tác cải cách hành chính

Thanh tra tỉnh thực hiện tốt công tác CCHC, chỉ đạo xây dựng chương trình CCHC định kỳ trên các lĩnh vực như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục tổ chức bộ máy, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công; duy trì hoạt động cơ chế một cửa, thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (không có TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông); 75% các cuộc thanh tra, các vụ việc khiếu nại, tố cáo được thực hiện xong trước thời hạn; công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện theo quy định Luật Văn thư lưu trữ.

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 và Đề án tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2021. Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân để triển khai thực hiện.

V. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG

1. Ưu điểm

- Ngành Thanh tra Vĩnh Phúc bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch thanh tra đã được Thủ trưởng các cấp, các ngành phê duyệt; các cuộc thanh tra tiếp tục được đổi mới về cách thức, phương pháp triển khai thực hiện để khắc phục những tồn tại, hạn chế; các cuộc thanh tra đã tập trung vào các lĩnh vực nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; xử lý vi phạm và chấn chỉnh những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý; công tác đôn đốc, kiểm tra thực hiện các quyết định, kết luận thanh tra được tăng cường góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác thanh tra; chủ động phối hợp tốt với Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan Thanh tra bộ, ngành, địa phương để xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra nhất là tại các doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt và có nhiều giải pháp như: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp công dân hằng tháng, kết quả tiếp công dân được thông báo bằng văn bản chỉ đạo đến các cơ quan để kịp thời xem xét giải quyết theo thẩm quyền; Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ việc đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ công tác của tỉnh đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách 51 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; đã giải quyết 29 vụ việc, còn 22 vụ việc đang được xem xét giải quyết; Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo Tổ công tác thực hiện tốt việc hàng tháng kiểm tra, xác minh, rà soát từng vụ việc cụ thể, tiếp tục rà soát năm 2020 để lập danh sách các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài để tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm, từng vụ việc, góp phần phục vụ đại hội Đảng các cấp.

- Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, huyện; thủ trưởng Sở, ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã có chuyển biến rõ rệt; triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh kịp thời, nghiêm túc hơn; bám sát địa bàn có khiếu kiện để theo dõi, nắm chắc tình hình từ đó việc chỉ đạo và giải quyết kịp thời hơn; chất lượng công tác thanh tra, xác minh, đề xuất giải quyết các vụ việc KNTC có chuyển biến tích cực; chất lượng kiểm tra, rà soát, xác minh của cán bộ, công chức từng bước được nâng lên, việc áp dụng các quy phạm pháp luật để đề xuất biện pháp giải quyết, xử lý vụ việc có tính khả thi hơn; công tác hòa giải, thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm, đổi mới về nội dung nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội hướng đến phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

- Công tác PCTN đã được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ trên cả mặt “Phòng và chống”; trong đó lấy phòng ngừa làm trọng tâm; chủ động đấu tranh phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các vụ việc có hành vi tham nhũng; quá trình triển khai, thực hiện đạt được kết quả nhất định, góp phần

ngăn ngừa tham nhũng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ bản đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đa số Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đã nêu cao tính tiên phong gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về PCTN; công tác cải cách hành chính trong phòng ngừa tham nhũng ở một số lĩnh vực có sự chuyển biến tích cực; trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và của Đảng viên, CB, CC, VC trên địa bàn tỉnh về công tác PCTN được nâng lên. Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị dần đi vào nề nếp và có chuyển biến rõ rệt; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và nhân dân được phát huy; hoạt động phản biện xã hội được mở rộng theo hướng ngày càng công khai, minh bạch góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng.

2. Tồn tại

- Một số cuộc thanh tra, kiểm tra chưa được triển khai theo kế hoạch đã đề ra do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp trên toàn quốc cũng như trên địa bàn tỉnh; việc theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra, nhất là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách chưa kịp thời, thường xuyên; việc phối hợp trong giám sát đoàn thanh tra chưa được thực hiện đúng mức.

- Công tác tiếp công dân ở một số nơi nhất là cấp xã chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; việc theo dõi, dự báo tình hình còn chủ quan, thiếu kịp thời chính xác; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, xác định nội dung và thẩm quyền giải quyết của cán bộ công chức còn hạn chế, nhiều nơi còn nhầm lẫn giữa đơn khiếu nại, tố cáo với đơn kiến nghị, phản ánh dẫn đến quy trình giải quyết từng vụ việc không đúng theo quy định; chất lượng kiểm tra, xác minh, đánh giá chứng cứ áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cả ba cấp có lúc, có việc còn hạn chế, thiếu tính thống nhất; đề xuất biện pháp xử lý chưa phù hợp với thực tế, tính khả thi chưa cao; một số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện nhưng chậm trễ trong việc chỉ đạo giải quyết, dẫn đến công dân tiếp tục đến nơi tiếp công dân của tỉnh có thái độ bức xúc, gây mất trật tự nơi tiếp công dân; nhiều vụ việc đông người, có nguy cơ tiềm ẩn phức tạp phát sinh trên địa bàn nhưng cấp ủy, chính quyền chưa có các biện pháp để giải quyết; chất lượng công tác tổng hợp, báo cáo về tình hình KNTC, kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC ở cấp xã và cấp huyện chưa đầy đủ, kịp thời, chính xác, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả giải quyết KNTC của các cấp, các ngành.

- Việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN ở một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chưa kịp thời; công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập chưa được triển khai thực hiện do chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn; Công tác tự phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn còn hạn chế; đa số các vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý qua tin báo tội phạm và giải quyết đơn thư tố cáo của công dân; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa

mang lại hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về PCTN đã được triển khai, tuy nhiên chất lượng, hiệu quả chưa cao; Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng chưa được tăng cường, hiệu quả chưa cao.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020

I. CÔNG TÁC THANH TRA

1. Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của Giám đốc sở và Chủ tịch UBND cấp huyện, trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến;

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành (*tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm*).

3. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, thành phố, tập trung công tác QLNN trên lĩnh vực đất đai; đầu tư xây dựng (*dự án sử dụng vốn đầu tư trung hạn, dự án đối tác công tư, đổi đất lấy hạ tầng...*), tài chính, ngân sách (*chống thất thu, mua sắm, quản lý tài sản công...*); thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí; chương trình mục tiêu quốc gia (*chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...*).

4. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị trên địa bàn tỉnh;

5. Thanh tra vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại; kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành; kiểm tra tính chính xác, khách quan các kết luận thanh tra của sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

6. Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND cùng cấp, Thủ trưởng các đơn vị phê duyệt, đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của cơ quan Trung ương theo ngành dọc.

II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật khiếu nại, Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp

công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương, phần đầu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phần đầu đạt tỷ lệ trên 90%.

3. Tham mưu UBND tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCTP của Thanh tra Chính phủ về tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội hướng đến phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong quản lý nhà nước và hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục triển khai thực hiện “*Đề án tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021*”; vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

5. Kiểm tra các vụ việc có dấu hiệu đùn đẩy lên cấp trên để xác định trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị; Kiểm tra tiến độ, chất lượng giải quyết các vụ việc do UBND tỉnh giao sở, ban, ngành và cấp huyện; Kiểm tra chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá công tác cán bộ.

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Tiếp tục tập trung và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN trên địa bàn tỉnh như: Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về “Thực hiện Kết luận số 10- KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN gắn với cuộc vận động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN theo chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt, trong đó quan tâm chỉ đạo thực hiện tổ Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật PCTN giai đoạn 2019 -2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo nội dung Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 17/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh; trong đó, quan tâm hướng dẫn chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 như: công tác minh bạch tài sản thu nhập và kiểm soát tài sản thu nhập; công tác quản lý khai thác bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; công tác chuyển đổi vị trí cán bộ... đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCTN.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh, kết hợp công tác thanh tra trách nhiệm về PCTN với thanh tra, kiểm tra công vụ để nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, nề nếp, thời gian, thời hạn, chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

5. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan Nội chính của tỉnh tăng cường trách nhiệm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Thanh tra, kiểm tra, điều tra, xét xử để xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng phát sinh trên địa bàn tỉnh.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG THỂ CHẾ, XÂY DỰNG NGÀNH

1. Triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Đề án số 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc, thực hiện chính sách đối với cán bộ toàn ngành, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của các cơ quan

thanh tra, đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp gắn với việc “*học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

3. Tích cực tham gia xây dựng thể chế pháp luật về công tác thanh tra; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đổi mới chế độ văn thư, lưu trữ, vận hành hiệu quả phần mềm Số hóa hồ sơ thanh tra, nâng cao chất lượng hoạt động của cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh; tiếp tục vận dụng phần mềm về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai Dự án trang thiết bị CNTT phục vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; tham mưu TU, UBND phê duyệt dự án xây dựng phần mềm quản lý minh bạch tài sản, thu nhập và xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra; tổ chức, thực hiện tốt việc tuyên truyền, tư vấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan và trong hoạt động thanh tra.

6. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng cho các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2020 của Ngành thanh tra Vĩnh Phúc./.

Nơi nhận:

- TTCP (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Cục Chống tham nhũng- TTCP (B/c);
- Cục I- TTCP (B/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo TT tỉnh;
- Lưu: VT.

CHÁNH THANH TRA

Lưu Văn Dũng